

ĐỂ NGHE NHẠC MP3 THẬT HAY TỪ MÁY TÍNH

Hàng n

Hàng ngày, bạn là một người hay làm việc với máy vi tính ngày nhưng lại thích nhạc vậy không có gì thú vị hơn khi vừa đánh máy vi tính vừa thưởng thức các bản nhạc MP3.

Điều quan trọng mà tôi muốn đề cập ở đây là làm sao bạn có thể nghe nhạc mp3, thật đã và cực hay không thua kém gì với nghe nhạc bằng đĩa CD đây? Sau đây, tôi xin hiến kế này giúp bạn và hy vọng bạn cũng sớm trang bị các điều kiện cần và đủ như qua kinh nghiệm của tôi như sau:

1) Đầu tiên, muốn nghe hay là bạn phải chấp nhận cài Windows 2000/XP và Win Me ở hai ổ đĩa khác nhau (để dành cho một vài phần mềm chưa tương thích Win 2000).

Nhưng chủ yếu, bạn cài như vậy (RAM cần nhiều trên 128MB) để làm việc và nghe nhạc thật hay trong môi trường Windows 2000/XP. Giờ RAM đã xuống giá nhiều, rẻ chưa từng có, bạn cũng nên trang bị sớm nhiều thanh RAM 62-128 MB là vừa.

Một khi bạn đã từng nghe qua các bản nhạc nén mp3 trong môi trường Win 2000/XP rồi, chắc chắn bạn không bao giờ muốn trở lại làm việc trong Win Me hay Win 98 nữa đâu.

Tôi cam đoan với các bạn điều ấy vì trong môi trường Win2000/XP nhạc mp3 nghe thật lớn và rõ ràng, đều hay hơn nhiều so với hai anh chàng cổ lỗ Win Me hay 98.

2) Một điều khám phá thật tình cờ và vô cùng thú vị của tôi qua nhiều tháng, cứ thay đổi , mày mò lung tung, tôi chợt thấy khi tăng kích thước file trao đổi (swap file) của Windows 2000/XP càng cao (tối đa khi ổ cứng rộng rãi từ 10 GB trở lên), nghe nhạc MP3 sẽ càng hay hơn.

Tối thiểu kích thước của file quan trọng này phải là 1GB (phần tối thiểu và tối đa phải bằng nhau để tránh hiện tượng phân mảnh nhanh làm chậm hẳn hoạt động máy vi tính).

Một khi để file trao đổi cao lên đến cả 1 GB vậy, bạn sẽ thấy nghe nhạc mp3 lúc ấy sẽ khác và hay hơn nhiều: Những tiếng nhạc thật nhỏ, hoà âm nhiều loại nhạc cụ bạn đều nghe đầy đủ cả, không còn như lúc bạn để Windows tự chọn lựa hay kích thước file này quá nhỏ.

Bạn cần lưu ý thêm điều này là swap file (hoán chuyển) trong Win 98 và Win Me có tên là win386.swp còn trong Windows 2000 lại là pagefile.sys (nhấn nút phải vào My computer để

chính).

3) Bạn muốn nghe nhạc mp3 thật hay còn phải chấp nhận hơi tốn một tí: trang bị sớm 1 card sound Creative live value, giá vào khoảng 20USD . Creative Audigy mắc hơn vài chục đô nhưng cũng chất lượng lại quá đã.

Nghe nhạc MP3 sẽ được out bằng 2 đường khác nhau: trước, sau nghe nhạc mp3 mới nghe cực kỳ hay được. Bạn nào còn tiếc, cứ dùng loại card sound rẻ tiền Yamaha 10 USD, thì nghe không thể nào sánh được với card sound Creative đâu.

Bạn cũng nên sắm 5 loa vừa túi tiền khoảng 3-40USD và trong đó bắt buộc phải có 1 loa subwoofer cho 2 đường ra mới này, nhạc thật nghe hay được. Tôi không bàn đến chuyện khi bạn có quá nhiều tiền sắm được bộ 5 loa con cóc và Subwoofer của Creative giá 80USD , nghe sẽ càng thật đã hơn nữa.

4) Nếu hôm nay mà bạn vẫn còn dùng WinAmp để nghe các nhạc mp3 là bạn là người thích chuộng đồ cổ đấy. Giao diện của Winamp dù version mới chẳng nữa 5.3 có thay đổi chẳng nữa vẫn là không đẹp tí nào, vô cùng bất tiện khi phải add hay xóa file.

Bạn thử làm quen với phần mềm Winplay pro 20, sẽ thấy anh chàng này giao diện thật giản dị đẹp như hạt ngọc, rất dễ thay, thêm file và nghe mp3 cũng quá hay. Bạn cũng có thể dùng WindowMedia player 10 nhưng lại hơi cầu kỳ, quá màu mè, thật rắc rối khi điều khiển.

Bạn cũng có thể thử dùng qua MusicMath Jukebox 60 nghe cũng khá hay, chạy được trong Win 2000/XP nhưng nghe hay và dễ xài là Oozic player 30 nghe nhạc mp3 và hình ảnh 3D thật sống động..

5) Bạn còn phải cài thêm các phần mềm có kích thước thật nhỏ nhưng khá quan trọng để thay đổi mức độ âm thanh những bài nhạc mp3 như Goldwave 55 dành sẵn khi bạn gặp các bản nhạc thâu nghe quá nhỏ, không đạt yêu cầu.

Bạn cũng cần có thêm phần mềm DFX 80 (dành cho các mọi software Winplay, MusicMath Juke Box nghe nhạc mp3) để thay đổi điều khiển được 4 phần theo ý thích riêng mình là Fidelity, Ambience, 3Dsurround, Dynamic Boost. Bạn cũng cần lưu ý là các DFX mới cập nhật sau này chỉ dành riêng cho điều khiển phần mềm WinAmp và RealPlayer.

6) Muốn nghe nhạc mp3 thật hay hơn nữa, bạn nên sưu tầm và cài vào máy mình thật sớm các bản upgrade mới nhất của Direct X, bản mới nhất là 9.0C (nên update lên bản 2/2006), thật giá trị giúp cho hình ảnh, trò chơi, nghe nhạc, video đạt mức tuyệt hảo trong máy bạn

7) Một khi đánh máy vi tính quá mệt cần phải nghỉ ngơi đôi chút, nếu bạn chỉ mới nghe nhạc mp3 bằng tai không chưa đủ, bạn nên cài vào máy chương trình Oozic player 30 một khi bạn đã có card màn hình 32MB trở lên như Nvidia Geforce 2.

Giờ đây, bạn sẽ có những hình ảnh thật sống động đẹp cực kỳ nhảy múa thật bắt mắt theo cùng với các thay đổi tiếng nhạc của mp3.

Tuy vậy không phải dễ dàng mọi card màn hình đều tương thích với Lava đầu nhé. Cần lưu ý nếu bạn đã có card màn hình Nvidia phải tìm driver của nó mới nhất trên Internet để cập nhật các hình ảnh Lava mới có thể nhảy múa thật sự, Nếu bạn không có driver mới nhất hình ảnh Oozic hoạt động chậm như rùa bò trông thật chán phèo dù chạy trong Windows 2000/XP cũng vậy.

Oozic player 3.0 giờ khó tìm (chỉ còn ở các cửa hàng bán CD soft) còn lưu trữ lại thôi.

8) Nếu bạn là người đã có card sound Creative, bạn cũng cần tìm driver mới nhất của trên web Creative Sound card mới nghe nhạc mp3 thật hay và hết ý nghe bằng 5 loa.

Một khi bạn có đủ các điều kể trên, vừa làm việc vừa nghe nhạc mp3 giờ này bạn mới thấy thật đả và điều lạ nữa và bạn không còn thấy sự khác biệt ra sao với đĩa CD cả.

Quỳnh Giao